

TIN TÔN GIÁO

TIN TÔN GIÁO TRONG NƯỚC

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO

Ngày 30 tháng 10 năm 2000, Tổng cục địa chính và Ban Tôn giáo của Chính phủ đã ra Thông tư liên tịch số 1646/2000/TTLT - TCĐC - TGCP hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích cơ sở tôn giáo đang sử dụng. Các cơ sở tôn giáo nói trong Thông tư này là các cơ sở tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.

Các cơ sở tôn giáo được Nhà nước giao đất trên diện tích đất mà cơ sở tôn giáo đang sử dụng (gồm đất xây dựng các công trình tôn giáo, đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp) mà không điều chỉnh lại diện tích.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, điện thờ, tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, nhà nguyện, tu viện, nghĩa trang, tượng, đài, bia, tháp, các trường đào tạo riêng của tôn giáo và trụ sở của tổ chức tôn giáo với tên gọi của công trình tôn giáo và địa danh cụ thể.

Trường hợp các cơ sở tôn giáo hoạt động hợp pháp, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép xây dựng cơ sở thờ tự mới thì UBND tỉnh xem xét, quyết định diện tích xây dựng.

Bản Thông tư còn hướng dẫn nghĩa vụ tài chính, quyền và nghĩa vụ của các cơ sở tôn giáo khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết các trường hợp đã chuyển đổi, nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công trình thuộc tín ngưỡng dân gian.

Thông tư liên tịch 1646/2000 có hiệu lực thi hành từ ngày 15 - 11 - 2000

PV.

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC TÔN GIÁO, DÂN TỘC TOÀN QUỐC.

Từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 12 năm 2000, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tôn giáo, dân tộc cho cán bộ Mặt trận các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là lớp tập huấn chuyên đề đầu tiên về Mặt trận với công tác tôn giáo, dân tộc.

Tham dự lớp tập huấn có các chủ tịch, phó chủ tịch và cán bộ chuyên trách công tác tôn giáo, dân tộc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố. Một số tổ chức thành viên của Mặt trận, như: Trung ương Hội nông dân, Trung ương Hội người cao tuổi, Cục dân vận Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam... đã cử học viên tham gia lớp học. Ông Lê Truyền và ông Trần Đông Phong, Ủy viên thường trực Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN đã chủ trì và chỉ đạo lớp tập huấn.

Ngoài các kiến thức chung về đặc điểm, tình hình, vai trò, ảnh hưởng... của các tôn giáo, dân tộc trên thế giới và ở Việt Nam, các học viên còn được trang bị những kiến thức và nội dung quan trọng trong công tác tôn giáo, dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một cách hệ thống và thiết thực, nhằm chỉ đạo công tác thực tiễn. Sau phần học lý thuyết, các học viên còn được giới thiệu trao đổi và thảo luận về những kinh nghiệm hay do đại diện của những tỉnh, thành phố làm tốt công tác tôn giáo, dân tộc trình bày.

Nguyễn Văn Thanh

HỘI NGHỊ KÌ IV KHOÁ IV TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Ngày 29 và 30 tháng 12/2000 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã họp hội nghị kì IV khoá IV tại thiền viện Quảng Đức, Quận III, Thành phố Hồ Chí Minh để kiểm điểm hoạt động năm 2000 và quyết định chương trình hoạt động năm 2001 của Giáo hội.

Về dự Hội nghị có trên 100 đại biểu là thành viên của 2 Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội và đại diện của các Ban, Ngành, Viện của Trung ương Giáo hội, đại diện các Ban Trị sự tỉnh, thành hội trong cả nước về dự.

Ông Trương Quang Được, Trưởng ban Dân vận Trung ương và ông Lê Quang Vịnh, Trưởng ban Tôn giáo của Chính phủ đã đến dự và phát biểu với Hội nghị.

Trong hai ngày làm việc, Hội nghị đã nghe các báo cáo và thảo luận sôi nổi đóng góp vào tổng kết hoạt động của Giáo hội và thông qua chương trình hoạt động cho năm 2001, năm đầu của thế kỉ XXI nhằm đưa Giáo hội ngày càng đi lên vững mạnh góp phần vào việc phát triển của đất nước.

PV.

ĐẠI HỘI ĐỒNG TỔNG LIÊN HỘI HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN NAM) LẦN THỨ I

Sáng 8 - 2, tại Nhà thờ Tin Lành Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Tổng liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) lần thứ I (lần thứ 43 theo lịch sử Giáo hội) đã khai mạc trọng thể. 482 đại biểu chính thức và 278 đại biểu dự thỉnh đã về dự.

Đến dự có ông Lê Quang Vịnh, Trưởng ban Tôn giáo của Chính phủ; ông Trần Đông Phong, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Tôn giáo các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Cà Mau; đại diện Tổng hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) và đại diện các tôn giáo khác.

Tại Đại hội, ông Lê Quang Vịnh, Trưởng ban Tôn giáo của Chính phủ và ông Trần Đông Phong, thay mặt Ủy ban TW. MTTQ Việt Nam đã phát biểu ý kiến chúc mừng quý vị chức sắc và tín hữu đạo Tin Lành; khẳng định sự cảm thông, tôn trọng và ủng hộ của Nhà nước CHXHCN Việt Nam đối với nguyện vọng của các vị chức sắc cùng đồng bào theo đạo Tin Lành miền Nam tổ chức Đại hội lần này để xây dựng Giáo hội theo tôn chỉ, mục đích và đường hướng hoạt động "Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc".

(Xem tiếp trang 39)